

Kính Gởi Quý Phụ Huynh/Giám Hộ:

Một số trường hợp chấy rận vừa mới được phát hiện tại trường chúng ta. Trong tất cả các chứng bệnh hay lây của trẻ em thì chỉ có bệnh chấy rận là xảy ra thường xuyên hơn bệnh chấy rận. Kết quả là vì mỗi khi chúng tôi biết được một học sinh nào đầu có chấy thì học sinh đó phải được cho ở nhà cho đến khi nào việc chữa trị được bắt đầu.

Việc lan truyền chấy rận có thể xảy ra cho bất cứ ai. Trên thực tế, những cái đầu sạch thường bị lây chấy hơn là đầu dơ hoặc đầu có gàu. Thường là chấy không truyền bệnh, nhưng chúng có thể lan truyền nhanh chóng nếu không ngăn ngừa kịp thời một khi chấy hoặc trứng chấy được phát hiện. Các phụ huynh nào cẩn thận có thể, và phải, giúp chúng tôi diệt trừ nạn chấy rận tại trường và trong cộng đồng chúng ta.

Thường bệnh chấy rận truyền từ người này sang người khác do liên lạc trực tiếp và do việc dùng chung đồ dùng cá nhân như là lược, bàn chải, nón, khăn choàng, và áo khoác.

Chúng tôi yêu cầu sự hợp tác của quý vị và xin quý vị làm theo sự hướng dẫn sau đây:

Khám xem con mình có những dấu hiệu bị lây chấy. Gãi đầu và ngứa ngứa da đầu là dấu hiệu chính của việc có chấy. Hãy dùng đèn sáng và kĩ nh phóng đại để kiểm tra kỹ tóc và da đầu. Hãy tìm những con vật nhỏ xíu màu xám bò trên tóc và/hoặc trứng màu trắng hình bầu dục dính vào cọng tóc cách da đầu khoảng 1/4 in.

**MẶC DÙ ĐÂY LÀ MỘT VẤN ĐỀ PHIÊN PHỨC, KHÔNG NÊN GÂY HOẢNG SỢ BỆNH CHẤY RẬN ...MÀ CHỈ NÊN LẬP TỨC HÀNH ĐỘNG.** Hầu hết các trường hợp người bị chấy rận đều được yêu cầu gội đầu bằng xà bông có thuốc chống chấy rận bán tại các tiệm thuốc tây mà không cần toa bác sĩ. Tất cả những người sống chung nhà với người bị chấy rận cũng nên được khám xem có chấy hay trứng chấy hay không. Tất cả những người bị lây chấy đều nên được chữa trị.

Ngoài việc dùng dầu gội đầu, nếu có thể, tất cả đồ dùng khác như lược, bàn chải, quần áo, mền gối, và vải bọc bàn ghế cũng nên được tẩy uế.

Việc lây chấy rận thường xảy ra khi người bị lây chấy vì sợ người khác chê cười nên không báo cáo. Nhưng vấn đề này có thể được giải quyết dễ dàng và nhanh chóng một khi phát hiện chấy rận, người bị lây lập tức báo cáo lên và tiến hành những biện pháp xử lý.

Trân Trọng Kính Chào,

---

Hiệu Trưởng

Muốn đọc những tài liệu và thông tin khác bằng tiếng Việt, xin coi trang web:

[www.philasd.org/language/vietnamese](http://www.philasd.org/language/vietnamese)